

Nông thôn mới Chuẩn mới cần cách làm mới

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành quy định về bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017 - 2020. Yêu cầu của bộ tiêu chí mới cao hơn nhiều so với bộ tiêu chí cũ, vì vậy các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và những năm tiếp theo phải nỗ lực hơn nữa mới có thể cán đích.

Bộ tiêu chí về xã NTM là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hàng năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và xét khen thưởng trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh về cơ bản cũng có 5 nhóm, 19 tiêu chí so với Quyết định số 1980 ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế tình hình sản xuất, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh có 54 chỉ tiêu, tăng 5 chỉ tiêu so với bộ tiêu chí quốc gia. Cụ thể, tiêu chí số 1 về quy hoạch, ngoài đánh giá lập quy hoạch, công khai quy hoạch, UBND tỉnh còn quy định rõ công tác quản lý, thực hiện quy hoạch; tiêu chí số 2 về giao thông quy định chi tiết đường nhánh cấp I của đường giao thông trục thôn; bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đường giao thông, không được

lấn chiếm lòng, lề đường, mặt đường không bị đọng nước, cắt cỏ dại ở lề đường... Để bảo đảm mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, ở tiêu chí số 3 về thủy lợi, UBND tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ kênh tưới cấp I loại 3 của các trạm bơm trong xã được kiên cố.

Bộ tiêu chí mới cho thấy yêu cầu đạt chuẩn ngày càng cao, cần có sự tham gia tích cực của mỗi người dân. Đơn cử như tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, đây là tiêu chí rất dễ "trượt" bởi quy định cụ thể 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường...

Quy định mới cần có cách làm mới. Vấn đề quan trọng là hiểu cho đúng mục tiêu theo yêu cầu của bộ tiêu chí. Quy định mới buộc các địa phương phải tính toán, cân nhắc kỹ trước khi đăng ký hoàn thành. Bởi điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM, ngoài đạt đủ các tiêu chí phải bảo đảm 3 điều kiện: không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý, có tỷ lệ hộ dân đầu nối nước sạch

đạt trên 65%. Không chỉ riêng các xã chưa đạt chuẩn, những xã được công nhận đạt chuẩn NTM cũng phải nỗ lực không ngừng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nếu không muốn "rớt chuẩn" bởi sau 5 năm sẽ xét công nhận lại.

Vừa qua, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã có công văn gửi các huyện, thành phố, chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo chi tiết kế hoạch thực hiện xây dựng NTM đến hết ngày 31/12/2017 đối với những xã dự kiến về đích NTM năm 2017; đối với những xã đã đạt chuẩn cần rà soát, đánh giá lại các tiêu chí NTM theo các văn bản hướng dẫn của trung ương và Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện những tiêu chí ở những tiêu chí theo bộ tiêu chí mới cũng như chủ trương của tỉnh trong phát triển sản xuất, cải thiện môi trường, xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thời gian của năm 2017 không còn nhiều. Đối với những xã bảo đảm 3 điều kiện được xét công nhận đạt chuẩn NTM cần dồn sức tập trung hoàn thành các tiêu chí, nếu thấy đuối về tiềm lực kinh tế nên để lùi lại mục tiêu đạt chuẩn sang năm sau.

LƯU NGÂN



Theo bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 phải đạt trên 37 triệu đồng.

Vụ đông năm nay, Hưng Hà phân đầu gieo trồng 6.200ha cây màu trở lên. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 6.012ha. Nông dân các địa phương đang tích cực gieo trồng để phủ kín những diện tích còn lại theo kế hoạch.

Về Hưng Hà những ngày giữa tháng 11, chúng tôi được chứng kiến khí thế sản xuất vụ đông sôi nổi của bà con nơi đây. Trên cánh đồng màu của xã Hồng Minh, bên cạnh việc đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ những ruộng ngô, ruộng bí xanh mướt thì nhiều gia đình đang tích cực làm đất, vun luống để trồng khoai tây và rau màu các loại. Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ đông năm 2017, toàn xã phân đầu gieo trồng 350ha cây màu, đến thời điểm hiện tại đã gieo trồng 334ha (vượt 4ha so với chỉ tiêu huyện giao). Để khuyến khích người dân hàng hải sản xuất vụ đông, cùng với sự hỗ trợ của huyện, xã đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ như khen thưởng tiền mặt trị giá 200.000 đồng và kèm theo giấy khen cho các gia đình có diện tích trồng cây màu vụ đông thành vùng sản xuất tập trung trên đất hai lúa từ 7 sào trở lên; hỗ trợ thuốc diệt chuột và bỏ mối chuột cho những vùng sản xuất cây màu vụ đông tập trung; nạo vét các trục mương cấp 2 năm trong khu vực sản xuất cây màu vụ đông tập trung...

Mặc dù đã gần trưa nhưng trên cánh đồng của thôn An Tiến, xã Chí Hòa nhiều nông dân vẫn hăng say chăm sóc cho những mảnh ruộng trồng cây màu. Vừa nhanh tay nhất cỏ, bà Nguyễn Thế Huệ vừa trò chuyện: Năm nay nhà tôi trồng 4 sào cây màu vụ đông, trong đó 2 sào ngô và 2 sào khoai lang. Đối với ngô, chúng tôi cung cấp cả cây và bắp làm thức ăn chăn nuôi cho Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hùng đóng trên địa bàn xã Hồng Minh. Mỗi sào ngô cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn với giá thu mua của Công ty là 950.000 đồng/tạ. Như vậy, trừ các chi phí thì 2 sào ngô cho thu lãi khoảng 28 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Cơ cấu giống của các loại cây trồng vụ đông năm 2017 trên địa bàn huyện gồm 2.500ha ngô; 1.500ha bí xanh, bí đỏ, dưa các loại; 650ha đậu tương; 500ha khoai tây; 600ha khoai lang; còn lại là các loại rau màu. Huyện đã triển khai kịp thời cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông cho nông dân để công tác gieo trồng đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, hỗ trợ 500 triệu đồng mua thuốc hóa học cấp cho các xã, thị trấn diệt chuột; hỗ trợ 1 tỷ đồng mua giống bí củ lạc, bí xanh, giống ngô HN88, khoai tây Đức; hỗ trợ 300.000 đồng/ha cho các xã, thị trấn có vùng sản xuất tập trung từ 20ha trở lên trên đất hai lúa; thường 10 triệu đồng cho mỗi xã, thị trấn đạt chỉ tiêu huyện giao; hỗ trợ thêm 300.000 đồng/ha đối với các xã,

Rộn ràng sản xuất vụ đông



Nông dân Hồng Minh (Hưng Hà) trồng bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao.

thị trấn vượt chỉ tiêu huyện giao; hỗ trợ 200.000 đồng/ha cho các tập thể, cá nhân thuê, mượn ruộng của nông dân gieo trồng cây màu vụ đông thành vùng sản xuất tập trung trên đất hai lúa với diện tích từ 2ha trở lên, thời gian thuê, mượn để canh tác liên tục từ 2 vụ đông trở lên.

Để có một vụ đông thắng lợi, Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiện kế hoạch gieo trồng cây màu vụ đông năm 2017; tập trung tuyên truyền về chủ trương, biện pháp sản xuất, vai trò, giá trị sản xuất vụ đông trong sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn các địa phương quy hoạch rõ từng vùng sản xuất, xác định cây chủ lực, cây có giá trị kinh tế cao để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy tối đa các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; có kế hoạch chủ động ứng phó với các tình huống bất lợi trong sản xuất...

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của bà con nông dân các địa phương, hy vọng Hưng Hà sẽ có một vụ đông thắng lợi cả về diện tích và năng suất.

Vụ đông năm nay, Đông Xuyên (Tiền Hải) phân đầu gieo trồng 180ha cây màu. Ngay từ đầu vụ do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài gây ngập úng làm một số diện tích cây màu vụ đông bị thiệt hại. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nông dân vượt qua khó khăn, triển khai nhiều biện pháp khắc phục. Với những giải pháp thiết thực cùng với việc tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ, hy vọng vụ đông năm nay của Đông Xuyên vẫn thắng lợi theo kế hoạch đã đề ra.

Tại cánh đồng thôn Kênh Xuyên, ngày từ sáng sớm bà



Nông dân Đông Xuyên (Tiền Hải) chăm sóc cây màu vụ đông.

con nông dân đã ra đồng tập trung chăm sóc cây màu vụ đông. Khắp các cánh đồng được phủ kín bởi màu xanh của cà rốt, bí, rau màu... Ông Trần Xuân Hợi cho biết: Làm nông nghiệp có đất mà không sản xuất cây màu vụ đông được, bỏ phí thì tiếc lắm. Năm nay gia đình tôi gieo trồng 6 sào với các loại cây như bí, cà rốt, su hào. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn trồng hết diện tích và tích cực thâm canh để chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Còn bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: Gia đình tôi trồng hơn 1 sào cà rốt. Hiện cà rốt phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế lại cao hơn so với cây trồng khác. Năm nay, cà rốt được HTX liên kết với Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn bao tiêu sản phẩm nên chúng tôi rất yên tâm. Thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc rau màu, đồng thời khẩn trương tổ chức trồng khoai tây do tỉnh hỗ trợ giống để bảo đảm khung thời vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2018. Ông Đặng Thanh Tra, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Ngay từ đầu vụ, HTX đã tham mưu cho UBND xã tích cực tuyên truyền bà con nông dân đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất, lên luống trồng cây màu vụ đông. Đồng thời, khuyến khích các hộ nông dân mượn ruộng mở rộng diện tích

có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Để từng bước nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác, Đông Xuyên đã đưa các giống năng suất cao, chất lượng vào sản xuất như cà rốt 5ha, bí đậu, bí xanh 25ha... HTX chủ động phối hợp với các công ty chế biến nông sản tiêu thụ sản phẩm vụ đông cho nông dân. Trước những khó khăn gặp phải ngay từ đầu vụ, Đông Xuyên đã tập trung chỉ đạo, phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xuống các thôn trực tiếp chỉ đạo sản xuất. HTX tăng cường các biện pháp, hướng dẫn nông dân tích cực tiêu thoát nước và trồng bổ sung những diện tích cây bị chết. Khuyến cáo nông dân trồng bổ sung thêm các loại cây trồng ngắn ngày cho kịp thời vụ. Tập huấn kỹ thuật trồng bí đậu nhằm giúp nông dân nắm vững các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật sản xuất và phòng, trừ sâu bệnh. HTX đã hướng dẫn 15 tấn phân bón cung ứng cho nông dân theo hình thức trả chậm; chỉ đạo tổ thủy nông điều tiết nước bảo đảm thuận lợi cho nông dân chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Đông Xuyên đã cấp hỗ trợ cho nông dân trên 11 tấn khoai tây giống để bà con yên tâm sản xuất vụ đông.

THANH HUYỀN - MẠNH THẮNG

Hai dự án giao thông trọng điểm hoàn thành vượt tiến độ

Đường ĐH.76, cầu Xuân Trạch, đường ĐH.75... đều là những công trình giao thông trọng điểm của huyện Quỳnh Phụ trong năm 2017. Với nỗ lực của các nhà thầu, đến nay, đường ĐH.76 và cầu Xuân Trạch đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao để đưa vào sử dụng, vượt tiến độ đề ra.

Cầu Xuân Trạch thuộc địa phận xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ). Cầu cũ trước đây nhỏ, hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng, không phù hợp với quy mô của tuyến đường ĐH.76 khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Dự án xây dựng cầu Xuân Trạch trên đường ĐH.76 được khởi công xây dựng từ tháng 2/2017 với tổng mức đầu tư 22,9 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 17,4 tỷ đồng. Cầu Xuân Trạch mới được xây dựng có quy mô bề rộng cầu 9m, kết cấu nhịp bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với sơ đồ nhịp 3x12=36m. Ngoài ra còn xây dựng hai đường đầu cầu với tổng chiều dài 159m,

theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tổng bề rộng nền đường 9m, trong đó mặt đường rộng 7m, bề rộng lề ga cở mỗi bên 0,5m, bề rộng lề đất mỗi bên 0,5m. Sau hơn 8 tháng "đón sức" triển khai thi công, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, đang trong quá trình chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ hơn 2 tháng so với hợp đồng.

Cùng với cầu Xuân Trạch, đến nay đường ĐH.76 cũng đã hoàn thành trên 97% khối lượng công trình. Thời gian tới, nhà thầu thi công đường ĐH.76 là Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT sẽ tiếp tục thi công vỉa hè qua các khu dân cư và lắp

đặt cọc tiêu, hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông trên toàn tuyến. Dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 11/2017, vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Được biết, dự án xây dựng đường ĐH.76 có tổng mức đầu tư 44,9 tỷ đồng, xây dựng theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, chiều dài 3,4km; điểm đầu tại km0+431 đường ĐT.396B cũ, điểm cuối tại km17+00 đường ĐT.455. Có mặt trên công trình đường ĐH.76 những ngày đầu tháng 11, đại diện Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT cho biết: Xác định đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của huyện Quỳnh Phụ nên ngay sau khi

nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công, huy động tối đa cán bộ kỹ thuật, công nhân và chuyên viên chuyên dụng. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và người dân nơi tuyến đường đi qua. Đến nay, các hạng mục trên toàn tuyến đã cơ bản thi công xong, theo đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm chất lượng, tiến độ...

Ông Nguyễn Duy Diễm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hai dự án giao thông trọng điểm của huyện "về đích" vượt tiến độ có đóng góp

không nhỏ của các nhà thầu thi công. Bên cạnh đó là sự đồng thuận của người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung tối đa phương tiện, nhân

lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình; giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật... Cùng với các dự án trọng điểm trên, hiện nay có một số dự án giao thông khác do UBND huyện làm chủ đầu tư cũng đang được các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Khi những công trình giao thông

trên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông huyện Quỳnh Phụ nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

PHẠM HÙNG



Đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng đường ĐH.76.